

# เผยแพร่ผลตรวจแคคคิเมียม 20 กุมภาพันธ์

กรณีสถาบันจัดการทรัพยากรน้ำนานาชาติ สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อีมิ)ตรวจพบการปนเปื้อนของสารแคคคิเมียมในดินและพืชผลการเกษตร ในพื้นที่ ต.พระธาตุผาแดง และ ต.ห้วยแม่ดาวใหม่ อ.แม่สอด จ.ตาก ในอัตราความเข้มข้นค่อนข้างสูงและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในชุมชนดังกล่าว และตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา กรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้เข้าไปเก็บข้อมูลในพื้นที่เพื่อหาทางแก้ปัญหา

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ รัฐมนตรี ทส. ให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อวันที่ 28 มกราคมที่ผ่านมา ว่าหน่วยเฉพาะกิจแก้ปัญหามลพิษแคคคิเมียมปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมของ คพ. ได้ร่วมหารือกำหนดแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการตรวจสอบเรื่องนี้ ได้ข้อสรุปว่าระยะแรกจะสำรวจครอบ

คลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร ตลอดลำห้วยเป็นระยะทางยาว 10 กิโลเมตร ประกอบด้วย หมู่ที่ 3 บ้านแม่ดาวใหม่ ประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 1,000 คน และหมู่ที่ 4 บ้านพะเต๊ะ ประชากรประมาณ 700 คน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์นี้

“และในวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจก็จะดำเนินการตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน และเก็บตัวอย่างดิน น้ำใต้ดิน ตะกอนดิน และตัวอย่างปลาในห้วยแม่ดาว ควบคู่ไปกับการดำเนินการของกรมควบคุมโรค ที่จะเข้าไปสุ่มตรวจเลือด และปัสสาวะประชากรในกลุ่มเสี่ยง คาดว่าผลการวิเคราะห์ทั้งหมดจะเสร็จภายใน วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้” นายประพัฒน์กล่าว

พ.ญ.ฉันทนา ผดุงทศ แพทย์จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

กล่าวว่า สัปดาห์หน้า เจ้าหน้าที่จากสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จะลงพื้นที่ไปสุ่มตัวอย่างตรวจเลือดและปัสสาวะจากประชาชนที่อยู่ในเขตเสี่ยง ต้องใช้ตัวอย่างเลือดและปัสสาวะประมาณ 200 ตัวอย่าง จากคน 200 คน

“จากเดิมที่เคยตรวจพบคนจำนวน 20 คน มีปริมาณแคคคิเมียมในร่างกายเฉลี่ย 3-4 มิลลิกรัมต่อลิตรนั้น เห็นว่าปริมาณดังกล่าวยังต่ำ และไม่ได้อยู่ในภาวะที่จะทำให้เกิดอันตรายเฉียบพลันต่อร่างกาย แต่เราก็ไม่ได้วางใจ และคนที่ถูกตรวจครั้งนั้นก็สุ่มจากคนที่ไปใช้บริการสาธารณสุขในสถานีนอนามัย บางคนอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยก็ได้ ดังนั้น การเก็บตัวอย่างครั้งนี้จึงต้องใช้ตัวอย่างใหม่ทั้งหมด แต่ตัวอย่างเก่าที่ตรวจมาแล้วก็จะเผื่อไว้ไปพร้อมกันด้วย ผลการวิเคราะห์ทั้งหมดจะเสร็จภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้”